

(นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดราคาเงื่อนไขการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ เป็นไปตามราคายุติธรรมหรือมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเพื่อพิจารณาวาระดังกล่าว

และนอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		รายละเอียด
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
1. บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 19) - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณปวิศ ตรีวิศเวทย์ 2. คุณณรงค์ แสงสุริยะ - มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เจ้าหนี้ก่อสร้าง – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	32	39	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา - ค่างานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปา
2. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (PTW) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานผลิต และจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 98) - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณไพรัช เมฆอาภรณ์ 2. คุณเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน PTW 2 ท่าน คือ <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ 2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย - มีการให้บริการระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้เงินปันผล - ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กู้ยืมระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ดอกเบี้ยค้างรับ - ค่าบริหารจัดการ 		714,757	<ul style="list-style-type: none"> - เงินปันผลรับ เป็นรายการที่จ่ายตามที่ประกาศจ่าย - ดอกเบี้ยรับ เป็นรายการที่จ่ายตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขั้นต่ำลส่วนต่างที่กำหนดต่อปี - เงินกู้ยืมระยะยาวโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงิน - กู้ยืมขั้นต่ำลส่วนต่างที่กำหนดตามสัญญา - ค่าบริหารจัดการ เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
3. บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด(TWO) ดำเนินธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุงรักษา	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อย (บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 68.50) - มีผู้บริหารที่เป็นกรรมการใน TWO 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนขายและบริการ 		33,162	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2557		รายละเอียด
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
ระบบผลิต และระบบบำบัดน้ำเสีย	3 ท่าน คือ 1. คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ 2. คุณสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย 3. คุณธนัช ศิริเจริญ - มีการให้บริการระหว่างกัน	- รายได้ค่าบริการจัดการ - เจ้าหนี้เงินประกัน		6,000 5,000	- ค่าบริหารจัดการ เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา - ค่าเงินค้ำประกัน เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
4. บริษัท บางปะอิน โดเจนเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ - คุณณรงค์ แสงสุริยะ - มีการให้บริการระหว่างกัน	- ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2,319	2,319	- ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา
5. บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่	- มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ - คุณปลิว ตวีศวเวทย์ - มีการให้บริการระหว่างกัน	- ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	8	8	- ค่าน้ำประปา และค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เป็นรายการที่มีการจ่ายตามสัญญา